





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

28 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>30บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, innnews, theagenda-thai, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานสัมมนา "การยกระดับศักยภาพ อสม.เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของประเทศไทย" และกล่าวถึงโครงการบัตรทอง 30 บาท ว่า เริ่มตั้งแต่สมัยอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร เมื่อ 23 ปีที่แล้ว วันนี้พัฒนาเป็น 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยก่อนเดินทางมาสุโขทัยมีโอกาสเจออดีตนายกฯ ทักษิณ ได้รับคำแนะนำว่าให้ทำต่อให้ดี เพราะจะเป็นประโยชน์กับประชาชน ซึ่งตนได้ยืนยันว่าพร้อมขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ เช่นสุโขทัยจะเริ่มใช้ได้วันที่ 30 ส.ค.นี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- ผศ.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาศสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ม.มหิดล หน.คก.วิจัยเรื่อง "การกำกับ ติดตาม และประเมินนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอไปพัฒนา 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ในระยะต่อไป ใช้เวลาศึกษา 100 วัน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดที่นำร่องโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ระยะที่ 1 ได้แก่ แพร์ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส ผลการศึกษาที่ได้สรุปว่า ปัญหาต่างๆ ที่หลายคน คาดการณ์ก่อนเริ่มคค.ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ไม่ได้ทำ รพ.แออัด ไม่ได้ทำลายระบบบริการปฐมภูมิ แต่มีอีกหลายจุดที่ต้องปรับแก้ และพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายคือ 1.สร.และ สปสช. ควรต้องร่วมมือกัน พร้อมกับผู้ให้บริการระบบ HIS ของ รพ. ในการพัฒนาระบบ FDH เพื่อให้ รพ.สามารถเบิกจ่ายค่าบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.สร.ควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานพยาบาลในสังกัดให้เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 3.สร.ควรพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพรายบุคคล (PHR) ให้มีความสมบูรณ์ และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการจ้ดระบบบริการที่บูรณาการและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เป็นเครื่องมือในการวางแผนการดูแลร่วมกัน และ 4.สปสช.ควรปรับรูปแบบการจ่ายเพื่อให้เกิดเครือข่ายบริการร่วมกันระหว่าง รพ.ที่เป็นหน่วยบริการประจำเดิมของผู้ป่วย และหน่วยบริการนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและบูรณาการกัน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>สร.จ่อชงแผนเพิ่มหมอ-พยาบาลเข้า ครม.30 ก.ค.นี้</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonhdhitalk, innnews, thebetter, linetoday, thereporter, news1live)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ระดับภูมิภาค ปีที่ 16 กล่าวถึงบุคลากร มสช. ว่า ทำงานอย่างหนัก โดยดูจากตัวเลขผู้เจ็บป่วยบัตรทองที่มีคนเข้าโรงพยาบาลปีละ 304 ล้านครั้ง หรือ เฉลี่ยคนละ 4-5 ครั้งต่อปี แต่หมอ พยาบาล ก็ยังขาดแคลน ตนจึงกำลังเร่งเพิ่มบุคลากร โดยจะเสนอแผนในที่ประชุม ครม.วันที่ 30 ก.ค.นี้</p>	
<p><b>ยกระดับ อสม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, linetoday, theagenda-thai, ch3, newtv, hfocus,)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานสัมมนา "การยกระดับศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของประเทศไทย" ว่า สร.ส่งเสริมให้ อสม. ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ ให้มีองค์ความรู้ เพิ่มพูนความสามารถให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสมาร์ท อสม.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พร้อมผลักดัน พ.ร.บ.อสม.เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจ และความมั่นคงให้กับ อสม. โดยปัจจุบัน พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเสนอ ครม. และรัฐสภา เพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>ความเสี่ยงภัยโควิดรอบสอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ให้สัมภาษณ์ กรณีส่งข้อเสนอของงบประมาณ ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 ไปยังรัฐบาลแล้วใช้หรือไม่ ว่า สธ. ได้ทำเรื่องเสนอค่าเสี่ยงภัยโควิดรอบสองกว่า 3,900 ล้านบาทแล้ว ถือว่าผ่านพ้นขั้นตอนของก.สธ.แล้ว ส่วนจะอยู่ในขั้นตอนไหนตอนนี้ยังไม่ทราบ เพราะกว่าจะเข้า ครม.ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เมื่อถามกรณีกฎหมายแยกตัวออกจาก ก.พ. จะส่งผลอย่างไรกับกระทรวงฯ นพ.โอภาส กล่าวว่า เร็วไปที่จะพูด ขอให้รับฟังความคิดเห็นให้ครบก่อน ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ LAW ถึงวันที่ 1 ส.ค. นี้ แสดงความคิดเห็นได้ทุกคน ไม่ใช่เฉพาะบุคลากรสาธารณสุข</p>	
<p><b>พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ มติชน, Hfocus)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ตามที่ สธ.มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุขฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.-วันที่ 1 ส.ค.67 จนถึงขณะนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้ว 41,279 คน ในจำนวนนี้เห็นด้วย 38,675 คน คิดเป็นร้อยละ 93.7 และมีผู้ไม่เห็นด้วย 2,158 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2</p> <p>ขณะที่ น.ส.สุวิมล นัมภศรีธรรม พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม Nurses Connect กล่าวว่า มีความกังวลต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ดังกล่าว และอยากเสนอแนะเพิ่มเติมคือ 1.การคัดเลือกตัวแทนในแต่ละวิชาชีพ จะมีสัดส่วนและการคัดสรรอย่างไร 2. จะดูแลครอบคลุมไปถึงคนทำงานทุกคนใน ร.พ.หรือไม่ 3.เรื่องค่าตอบแทน เพราะมีการระบุว่าจะมีการกำหนดค่าตอบแทนเอง แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับประกาศของ สธ.ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 4.เรื่องค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด (OT) ที่ปัจจุบันใช้เงินบำรุง ร.พ. ไม่ใช่งบกลาง จึงสงสัยว่าจะเกิดปัญหาการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างหรือไม่ และ 5.มาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน ชั่วโมงการทำงาน ควรมีกฎหมายระบุชัดเจน</p>	
<p><b>ระวังปี67 คนจมน้ำเสียชีวิตมากถึง 513 ราย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (innnews, workpointnews)</p> <p>-นพ.ทวีชัย ชาญโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน แหล่งน้ำต่างๆ จะมีระดับน้ำค่อนข้างสูงและน้ำไหลเชี่ยว จึงเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอันตรายจากการพลัดตกน้ำหรือจมน้ำเสียชีวิตได้ ซึ่งองค์การอนามัยโลกพบว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 รองจากอุบัติเหตุขนส่งทางบก และการทำร้ายตนเอง ทางสมัชชาสหประชาชาติ (UN General Assembly) จึงขอให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก รมรณรงค์ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการจมน้ำ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการจมน้ำ โดยกรมควบคุมโรค รายงานตั้งแต่ 1 ม.ค.-20 ก.ค.67 ไทยมีเหตุการณ์ตกรน้ำจมน้ำ 575 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 513 ราย ในเขตสุขภาพสุขภาพที่ 9 มีเหตุการณ์ตกรน้ำ จมน้ำ 20 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 19 ราย แนะนำประชาชนป้องกันตนเอง ดูแลบุตรหลาน และคนในครอบครัวจากการจมน้ำ โดยยึดมาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น”</p>	ณ
<p><b>อย. เปิดผลตรวจ "ยาย้อมผม" ยี่ห้อดัง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยนิวส์, สยามรัฐ, สยามนิวส์, แนวหน้า, linetoday, amarintv, sanook, khaoja, topnews, thaiger, kapook, brighttv, sondhitalk, news1live)</p> <p>- อย.ได้ตรวจสอบการนำเข้าเครื่องสำอางจากสาธารณรัฐอินเดีย ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจย์ดี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรตเตอร์ ตามใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ A014-06511-11707 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2565 และสุ่มเก็บตัวอย่างยาย้อมผม ยี่ห้อดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคคลอสทริเดียม และจำนวนรวมของแบคทีเรียยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ 520,000 โคลโลนีต่อกรัม โดยกฎหมายกำหนดให้ไม่เกิน 1,000 โคลโลนีต่อกรัม เตือนให้ประชาชนเลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน</p>	
<p><b>เชิญชวนหญิงไทยคัดกรองมะเร็งปากมดลูก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch3</p> <p>- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดตัวแคมเปญ "หยุดมะเร็งปากมดลูก ในประเทศไทย"เชิญชวนหญิงไทย ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ฟรี ด้วย HPV DNA Test เก็บตัวอย่างเอง ง่าย สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยแม่นยำ ไม่เจ็บไม่อาย ไม่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต้องขึ้นขาหยั่ง ครอบคลุม 14 สายพันธุ์ ความเสี่ยงสูงและระบุสายพันธุ์ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ตรวจ ซึ่งจะช่วยให้การฉีดวัคซีนป้องกันสายพันธุ์ HPV ได้ถูกต้องด้วย กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนขอรับชุดตรวจคัดกรองด้วยตนเองฟรี โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด ลงทะเบียนรับชุดเก็บตัวอย่าง และไปรับได้ตามสถานที่ที่กำหนด หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายไวรัสก่อมะเร็ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทย์ ทั้งนี้ ช่อง 3 และอาคารมาลีนนท์ ร่วมรณรงค์ในกิจกรรมนี้ โดยกรมวิทย์ จะจัดบูธให้ความรู้ และแนะนำวิธีการตรวจคัดกรอง ผู้สนใจรับชุดตรวจฟรี ลงทะเบียนได้ที่ บูธกิจกรรมชั้น G อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 1 ในวันที่ 30 และ 31 ก.ค. นี้</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, TNN, thejournalistclub )</p> <p>- นายเวทพงศ์ พวงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 19-25 ก.ค.67 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 851,933 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 248 ข้อความ โดยข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากอันดับที่ 1 คือ เรื่อง ต้มน้ำเปล่า 1-2 แก้ว เป็นตัวช่วยลดการเกิดอาการหัวใจล้มเหลว เป็นการสร้างความเชื่อ ความเข้าใจที่ผิด โดยข้อมูลจากสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ พบว่า การต้มน้ำไม่สามารถช่วยลดการเกิดหัวใจล้มเหลวได้ และในบางบุคคลอาจต้องจำกัดปริมาณน้ำที่ดื่มต่อวันในช่วงที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ซึ่งหากหลงเชื่อโดยไม่ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง อาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งในส่วนตัวบุคคล หรือหากมีการแชร์ เผยแพร่ ต่อๆ กันไป อาจกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างได้</p>	
<p><b>ศูนย์ส่งต่อระหว่างประเทศ ไม่ช่วยเหลือคนไทยในปอยเปต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, 77kaoded,)</p> <p>- นพ.ธราพงษ์ กัปโก นพ.สสจ.สระแก้ว กล่าวว่า ผู้ป่วยคนไทยในปอยเปตที่ต้องการใช้บริการของศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยสามารถติดต่อประสานงาน ผ่านรพ.ในปอยเปตเพื่อบันทึกลงในระบบการส่งต่อผู้ป่วย และส่งต่อไปรพ.อรัญประเทศ และหน่วยงานที่รับผิดชอบบริเวณจุดผ่านแดนให้รับทราบ อำนวยความสะดวกให้เดินทางผ่านแดนโดยรวดเร็วและปลอดภัยจนถึงรพ. หรือโทร 1669 เพื่อประสานไปยังศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยที่ตั้งอยู่ในรพ.อรัญประเทศ สำหรับในอนาคต สสจ.สระแก้ว กำลังออกแบบให้คนไทยสามารถประสานงานกับศูนย์ส่งต่อได้สะดวกที่สุด ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป</p>	
<p><b>หน่วยแพทย์พอ.สว.ฝ่ากระแสน้ำช่วยชาวบ้าน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, เนชั่นทีวี, linetoday, Chiangmainews ,mcot, ch3, trueid, tnthailand,)</p> <p>- นายกฤต วงศ์น้อย สสอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เผยภาพ คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต้องเดินทางฝ่ากระแสน้ำในลำห้วยแม่แ่งที่เพิ่มสูงขึ้น จากบ้านสล่าเชียงตองไปบ้านแม่แพะ ต.เสาหิน หลังเสร็จสิ้นการให้บริการแก่ประชาชน คณะแพทย์ต้องเกาะกันเป็นแนวยาวเดินข้ามลำห้วยด้วยความทุลักทุเล ส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถนนเป็นดินโคลน การข้ามลำห้วยต้องใช้ความระมัดระวัง รถกระบะบรรทุกหนักส่วนใหญ่เป็นเสปิงและเวซกันท์ต่างๆต้องอาศัยรถโฟร์วีลและรถไถในการลากจูงข้ามลำห้วย จุดที่ยากที่สุดคือเส้นทางก่อนถึงหน่วยอมเป ต้องลุยข้ามถึง 2 ลำห้วย อย่างไรก็ตาม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอำเภอแม่สะเรียงที่เดินทางร่วมกิจกรรมสามารถกลับออกมาได้อย่างปลอดภัย ใช้เวลาการเดินทาง 11 ชม.ออกจากพื้นที่ในระยะทาง 90 กม.</p>	
<p><b>ผลิตเครื่องมือแพทย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ได้เข้าพบ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เพื่อหารือและร่วมกันผลักดันแผนการผลิต การจ้างงาน การลงทุนทดแทน การนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ และหลังจากนี้จะได้นำรายละเอียดเข้าหารือกับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เพื่อขอให้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ให้ก้าวไปสู่การผลิตอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพราะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีความสามารถในการผลิต เพื่อให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าได้ ภาครัฐจึงควรผลักดันให้มีการกำหนดสัดส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ออกนโยบายสนับสนุนการซื้อขายหรือผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถเข้าสู่วงจรการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือเอกชนมากขึ้น.</p>	
<p><b>ช่วยเหลือน้ำท่วม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., แนวน้ำ , linetoday,news1live, sondhitalk)</p> <p>- ร้อยโทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ สุภักวินิช รองผวจ.กาญจนบุรี ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.ทองผาภูมิ ผอ.รพ.ทองผาภูมิ สสอ.ทองผาภูมิ จนท.ตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ กำนันตำบลท่าขนุน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อส.ทองผาภูมิที่ 9 ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และมอบยารักษาโรค พร้อมทั้งแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมขัง จำนวน 6 ครอบครัว</p>	
<p><b>รางวัลศรีสว่างวัฒนา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>- อบจ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า รพ.สต.วังตาล ซึ่งสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน โดยได้รับ "รางวัลศรีสว่างวัฒนา" ประจำปี 2567 จากเขตสุขภาพที่ 6 รางวัลรองชนะเลิศในประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล</p>	
<p><b>ปลาหมอคงดำ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- ผศ.ศ.ดวงใจ มาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ผศ.ด้านโภชนวิทยา เผย ปลาหมอคงดำมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงปลานิล มีโปรตีนสูงถึงร้อยละ 18-20 ไขมันร้อยละ 2 ให้พลังงาน 95-100 กิโลแคลอรีต่อเนื้อปลา 100 กรัม นำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย แต่เตือนระวังการบริโภคปลาจากแหล่งน้ำไม่สะอาด อาจปนเปื้อนน้ำเสีย เชื้อโรค และสารพิษ ที่ปลาอาจดูดซับไว้ในตัวได้</p>	
<p><b>อายุคาดเฉลี่ยของชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ch7)</p> <p>- ข้อมูลของรัฐบาลญี่ปุ่น ระบุว่า อายุคาดเฉลี่ย (average life expectancy) ของชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในปี 2566 เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ลดลง โดยอายุคาดเฉลี่ยของผู้หญิงในญี่ปุ่นอยู่ที่ 87.14 ปี เพิ่มขึ้น 0.05 ปีจากปี 2565 ขณะที่ผู้ชายอยู่ที่ 81.09 ปี เพิ่มขึ้น 0.04 ปี</p>	
<p><b>ไวรัสโอโรปุเช</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- บราซิลยืนยัน ผู้เสียชีวิตสองรายแรกของโลก จากการติดเชื้อไวรัสโอโรปุเช (Oropouche virus) โดยผู้เสียชีวิตทั้งสองรายมีอายุยังไม่ถึง 30 ปี และไม่มีโรคประจำตัว อาการป่วยเทียบเท่ากับไข้เลือดออกระดับรุนแรง ทั้งนี้ การติดเชื้อไวรัสโอโรปุเช หรือ ไข้โอโรปุเช มีถุงและตัวร่อนเป็นพาหะ นับตั้งแต่ต้นปีนี้ ผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว 7,236 คน</p>	